

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /SYT-HNYD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v tăng cường quản lý cán bộ, viên chức có tham gia hoạt động hành nghề y, được tư nhân ngoài giờ hành chính.

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành.

Trong thời gian qua các cơ sở hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng; số lượng cán bộ, viên chức đang công tác tại các đơn vị y tế trong toàn ngành đăng ký hành nghề y, được tư nhân ngoài giờ hành chính trong năm 2021 tăng nhiều so với các năm trước, đã góp phần không nhỏ vào việc cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân. Bên cạnh những mặt đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại của cán bộ, viên chức khi tham gia hành nghề còn vi phạm các quy định của pháp luật về hành nghề y, được tư nhân như: Đăng ký hành nghề ngoài giờ hành chính nhưng cơ sở vẫn mở cửa và hoạt động trong giờ làm việc; người phụ trách chuyên môn của cơ sở vắng mặt nhưng cơ sở vẫn mở cửa hoạt động; tình trạng cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề vẫn còn xảy ra; không công khai tên người hành nghề, thời gian hoạt động của cơ sở; quảng cáo, hoạt động quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép...Những tồn tại nêu trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, làm ảnh hưởng đến lòng tin của tổ chức, người dân đối với ngành Y tế.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật trong việc quản lý cán bộ, viên chức ngành Y tế có tham gia hoạt động hành nghề y, được tư nhân ngoài giờ hành chính, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình có tham gia hành nghề y, được tư nhân ngoài giờ hành chính những điều cấm trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2019 và Luật Dược năm 2016, những hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hành nghề y, được tư nhân. Nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức thuê hoặc cho người khác thuê, mượn Chứng chỉ hành nghề dược, Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để hành nghề.

2. Quản lý tốt những cán bộ của đơn vị mình có đăng ký hành nghề y, được tư nhân ngoài giờ hành chính (*danh sách người hành nghề và cơ sở hành*

nghề y, được tư nhân được đăng tải trên Website Sở Y tế). Nếu cán bộ, viên chức nào vi phạm trong hoạt động hành nghề y, được tư nhân phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị, nếu đơn vị nào có cán bộ, viên chức vi phạm trong hoạt động hành nghề y, được tư nhân thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

3. Đối với các cán bộ, viên chức của đơn vị khi đăng ký hành nghề y, được tư nhân hoạt động ngoài giờ hành chính phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị và phải báo cáo với Thủ trưởng đơn vị về loại hình hành nghề, thời gian đăng ký hành nghề, địa điểm hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn... để Thủ trưởng đơn vị biết và kiểm tra, giám sát. Tuyệt đối không được tham gia hành nghề hoặc mở cửa hoạt động cơ sở hành nghề y, được tư nhân trong giờ hành chính.

Nhận được công văn này Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Phó Giám đốc Sở (để chỉ đạo);
- Các Phòng chức năng SYT;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, HNYD (01b).

GIÁM ĐỐC



Trịnh Hữu Hùng